



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ฉบับที่ 242

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

## ประชุมสามัญประจำปี 2567 ชมรมห้องสมุดสีเขียว



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2567 ชมรมห้องสมุดสีเขียว การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและพิธีลงนามความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งรายละเอียดในการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดสีเขียว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การร่วมกันพัฒนาและให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่-วันที่ 31 ธันวาคม 2570

## คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ



ผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนะศักดิ์ บ้ายเที่ยง (ประธานกรรมการ) และ รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Meeting Room ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยมีหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชม และให้คำแนะนำในการดำเนินการของสำนักวิทยบริการฯ



## การประชุมระบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรการอบรมวิธีการกรอกข้อมูลสำหรับผู้บริหารและวิธีการอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบสารสนเทศการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชชนครินทร์) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง สำหรับการประชุมครั้งนี้มีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมการประชุมจะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศและวิธีการอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุนที่จะเริ่มใช้ในรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นี้

## กิจกรรม Librarian Talk Come back stage



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม Librarian Talk Come back stage พร้อมลอยกระทงในรูปแบบ Online ลุ้นรับรางวัล และกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากลวดเตอรี่ที่ไม่ถูกแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งอาจารย์และนักศึกษาในรูปแบบ Online และ Onsite กันอย่างมากมายพร้อมกันนี้สำนักวิทยบริการฯ ขอบอกคุณอาจารย์และบุคลากรที่นำลวดเตอรี่มาบริจาคเพื่อทางสำนักวิทยบริการฯ จะนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งาน D.I.Y ต่อไป

Live : <https://fb.watch/vWIEUH8CCf/>

## “โครงการเก็บก็ได้ทิ้งก็ไม่ลง”

จากการที่ได้ดำเนินการแจกหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ล่วงเวลาสภาพดี และนำกระดาษจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ก่อเกิดขยะที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

ซึ่งได้นำกระดาษไปใช้ในด้านการเรียนการสอน และนำไปใช้ในเรื่องของการ Reuse ไม่ว่าจะเป็นการห่อผักผลไม้ใช้กระดาษทำความสะอาดเช็ดกระจก และใช้กันกระแทกสิ่งของ เป็นต้น

